

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า ตีเลอรมองบาทแข็งกรอบจำกัด-ระวังมีมาตรการคุม

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่องจากเมื่อวาน ขณะที่ตีเลอรมองว่าเงินบาทวันนี้ น่าจะแข็งค่าในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนยังระมัดระวังในการซื้อบาท เพราะการแข็งค่าอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ทางการมีการออกมาตรการดูแลใหม่ ๆ ได้

*ยูโร ที่ซื้อขายในตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ ขยายช่วงบวกต่อจากเมื่อคืน ซึ่งพุ่งขึ้นมากที่สุดในวันเดียว ในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่นักลงทุนซื้อคืนยูโรก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันนี้

*นักลงทุนฝากความหวังไว้ที่อีซีบี เพื่อช่วยคลายวิตกกเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ในยูโรโซน ด้วยการขยายโครงการซื้อพันธบัตร เพื่อพยุงตลาดพันธบัตรรัฐบาลของประเทศรอบนอกยูโรโซน

*อีซีบี จะประกาศมติการประชุมนโยบาย ในวันนี้ แต่หากตลาดผิดหวังกับมติของอีซีบี ก็อาจทำให้ยูโรเผชิญกับแรงกดดันระลอกใหม่

*ประธานคณะกรรมการยูโร ระบุว่า อีซีบีจะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อปกป้องเสถียรภาพของยูโรโซน ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐจะสนับสนุนกองทุนเสถียรภาพอียูที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

*ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของยูโร, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นทั่วโลก

*09.24 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.02/04 จาก 30.05/06 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.01/04 จาก 30.05/08 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.08/12 จาก 84.16 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3116/18 จาก 1.3135 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังลงมามาก(บาทแข็งค่า) แต่คงจะไปไม่ได้ไกลนัก เพราะวานนี้ ก็ถือว่าตอบรับกับการขึ้นดอกเบี้ยมามากแล้วเหมือนกัน และการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งทำให้บาทแข็ง ก็อาจควบคู่กับ measure ที่ออกมาคุมด้วย ทำให้นักลงทุนไม่กล้าไล่เต็มที่" ตีเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังแข็งค่าต่อเนื่องจากเมื่อวาน แต่คาดว่า การแข็งค่าในวันนี้ จะเริ่มจำกัดมากขึ้น หลังจากตอบรับกับการขึ้นดอกเบี้ยเหนือความคาดหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ไปแล้ววานนี้

ประกอบกับช่วงปลายปี นักลงทุนจะไม่ค่อยกล้าทุ่มเปิดสถานะด้านใดด้านหนึ่งมากนัก ทำให้เงินบาทจะมีแนวต้านอยู่ที่ 30.00-29.98 ก่อน หรือถ้าผ่านไปได้ ก็จะมีแนวต้านที่ 29.95 ส่วนแนวรับไว้ที่ 30.05

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้